



สมาคมเคเบิลลิงไทย  
Thai Cabling Association

9/277 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
9/277 Moo 5 Bang Krui-Sai Noi Road, Bang Krang, Muang Nontaburi, Nontaburi, 11000  
Tel. 02-944-8089 www.thaicabling.org E-mail : thaicabling@thaicabling.org

ที่ สคท.006/63

20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอลើนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 13

เรียน คณะกรรมการสมาคมเคเบิลลิงไทยและสมาชิกสามัญ, วิศวสามัญ, สมทบ

อ้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่กฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ให้สมาคมฯ มีหน้าที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับสมาคมฯ ในวาระการประชุมที่จะเกิดขึ้นนี้ ทางสมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีคำสั่งของประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้อ้างถึง

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ทางสมาคมฯ โดยเลขาธิการจึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกของสมาคมฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสมชาย ทรัพย์เย็น)

นายกสมาคมเคเบิลลิงไทย

(นายสุริยพงศ์ อยู่อ่อมสิน)

เลขาธิการ

## ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น การระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการ เข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้า จำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจน การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกัน มิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องใช้ มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการดำรงชีวิตโดยปกติสุข ของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี